

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 14

พันตรีหลวง อภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรี

ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2489—24 มีนาคม 2489

แถลงนโยบาย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2489

คำแถลงนโยบายของรัฐบาล

ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกทั้งหลาย

เนื่องจากได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามประกาศของนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 31 มกราคม พุทธศักราช 2489 บัดนี้ ข้าพเจ้าได้จัดตั้งคณะรัฐมนตรีเสร็จแล้ว ดังปรากฏตามประกาศตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2489 จึงใคร่ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความไว้วางใจ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 50

รัฐบาลน้อมพรายทูลอยู่ว่า ได้เข้ามารับหน้าที่ในขณะที่บ้านเมืองกำลังตกอยู่ในฐานะที่ยากลำบากเป็นอย่างยิ่ง มีสิ่งที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงหลายอย่าง ทั้งที่เกี่ยวกับการภายในและภายนอกเพื่อยังประเทศให้กลับคืนเข้าสู่สภาพอันมั่นคง การที่จะดำเนินการดังว่านี้ให้ลุล่วงไปโดยอัมมผลก็สำคัญ 3 ประการ คือ ต้องรีบปรับปรุงสัมพันธภาพกับต่างประเทศให้เข้าระดับปกติประการหนึ่ง กับจัดการบ้านเมืองภายในให้กลับเข้าระเบียบอันดี

อีกประการหนึ่ง ในบ้านต่างประเทศจะได้พยายามแก้ปัญหาต่างๆ ที่ยังคงค้างอยู่ให้สำเร็จลุล่วงไป โดยการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสหประชาชาติเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการกระทบกระเทือนจากภายนอก ส่วนการปรับปรุงกิจการบ้านเมืองอันเป็นการภายในนี้ หัวใจของเรื่องอยู่ที่จะต้องจัดให้ประเทศได้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันสมบูรณ์เพื่อราษฎรทั้งประเทศจะได้มีส่วนมีเสียงในการปกครองตนเองโดยแท้จริง อันเป็นทางที่สุจริตที่จะรักษาประโยชน์ของราษฎร ด้วยเหตุนี้ ในสมัยที่ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะรัฐบาลคราวที่แล้วมา รัฐบาลในครั้งนั้นจึงได้เป็นผู้ริเริ่มเสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เหมาะสมแก่กาลสมัยยิ่งขึ้น เมื่อข้าพเจ้าได้กลับเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าคณะรัฐบาลอีกครั้งนี้ รัฐบาลปัจจุบันมีเจตจำนงอันแน่วแน่ที่จะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญที่ได้รับเริ่มไว้แล้วให้เสร็จสิ้นไปด้วยดีดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ก็จะได้พยายามแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน การเศรษฐกิจ การครองชีพของราษฎรการรักษาความปลอดภัยภายใน การส่งเสริมการศึกษา การส่งเสริมสมรรถภาพและความเที่ยงธรรมของข้าราชการ ตลอดจนช่วยเหลือผู้พิการของประชาชนโดยทั่วไป

รัฐบาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีนโยบายรวมใจความสำคัญโดยย่อ ดังนี้ ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วย ข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายโปรดให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง เฉพาะอย่างยิ่งในภาวะคับขันที่เช่นอยู่ในขณะนี้ซึ่งทุกคนย่อมตระหนักกว่าเป็นเวลาที่เราทั้งหลายจะต้องสามัคคีร่วมแรงร่วมใจช่วยกันแก้ไขสถานการณ์ที่ยูงยากอยู่ในเวลานี้ให้ผ่านพ้นไปให้จงได้